

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Biển rác thải thành tiền giúp phụ nữ, trẻ em khó khăn

Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã triển khai hiệu quả mô hình "Thu gom phế liệu xây dựng quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em khó khăn".

Là hộ nghèo ở thôn Thọ Sơn, xã Minh Phú, chi phí sinh hoạt ít ỏi hàng ngày của bà Vũ Thị Nguyễn chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể.

Phụ lựa chọn làm điểm và triển khai mô hình từ tháng 3/2022. Hàng ngày các bà, các mẹ tích góp phế liệu có thể tái chế đến ngày quy định mang tới điểm tập kết...

được nâng lên; tình trạng xả rác thải bừa bãi ra các trục đường, ven sông trước đây đã hạn chế, đường làng sạch đẹp. Mô hình đang được Hội LHPN xã tiếp tục triển khai, nhân rộng ra các thôn trên địa bàn để ngày càng có thêm nhiều phụ nữ, trẻ em khó khăn được giúp đỡ kịp thời.



Tiền bán phế liệu, Chi hội Phụ nữ thôn Bến Hòa, xã Đông Động (Đông Hưng) trích trao chương trình "Mẹ đờ đầu" cho học sinh khó khăn.

1 triệu đồng trao chương trình "Mẹ đờ đầu" cho em Vũ Yến Nhi, lớp 5B, Trường Tiểu học và THCS Đông Động. Sơ Đặng Thị Nụ, Giáo xứ Thủ Điền, xã Đông Động - mẹ nuôi của Yến Nhi chia sẻ: Thấy các chị, các mẹ không ngại vất vả và thu lượm phế liệu bỏ đi, phân loại bán gây quỹ, tôi thật sự xúc động.

học tập, quần áo cho Yến Nhi. Mong mô hình ý nghĩa này được nhân rộng để có thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như Yến Nhi được giúp đỡ để tiếp tục được tới trường.

Thị Hộ, thôn Bến Hòa cho biết: Nhận thấy mô hình này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực làm theo gương Bác Hồ, vì vậy Chi hội phát động tôi hưởng ứng ngay. Phế liệu trước đây gia đình thường vứt đi, nay có thể góp làm từ thiện mọi người trong gia đình tôi rất ủng hộ.

cho biết: Hội LHPN huyện phân đầu năm 2022 mỗi cơ sở hội xây dựng được ít nhất 1 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, 1 mô hình "Thu gom phế liệu xây dựng quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em khó khăn", trao chương trình "Mẹ đờ đầu" cho ít nhất 1 em học sinh khó khăn.

Mô hình "Thu gom phế liệu xây dựng quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em khó khăn" lan tỏa nhanh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp bộ hội phụ nữ huyện Đông Hưng.

TRUNG NGHĨA

Củng cố hàng rào miễn dịch phòng Covid-19 từ mũi bổ sung, nhắc lại

Hơn 1 năm triển khai tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến nay Thái Bình đã tổ chức được 46 đợt tiêm. Tiêm vắc-xin tạo ra kháng thể giúp phòng, chống và giảm bệnh nặng do Covid-19, điều này đã được khẳng định trong thực tiễn.



Người lao động được tiêm mũi vắc-xin nhắc lại phòng Covid-19.

Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 23/5/2022, Thái Bình đã tiêm được hơn 3,72 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 3.367.900 liều, số liều tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là hơn 303.300 liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là gần 53.700 liều.

tái nhiễm Covid-19 cao nếu có người mắc bệnh. Vì thế, dù đã tiêm 3 mũi vắc-xin nhưng khi Công ty tổ chức tiêm mũi 4 tôi đã đăng ký tham gia ngay. Mũi nhắc lại sẽ giúp tôi có thêm kháng thể để chống lại Covid-19 khi lượng kháng thể từ các mũi tiêm trước có thể đã giảm theo thời gian.

tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tới tận các xưởng, nhóm sản xuất. Bên cạnh đó, sắp xếp bố trí địa điểm, thời gian tiêm sao cho hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến việc sản xuất. Người lao động của Công ty rất phấn khởi khi được tiêm mũi 4. Qua rà soát, Công ty còn khoảng hơn 200 người chưa đủ điều kiện tiêm do mới mắc Covid-19 trong khoảng thời gian 3 tháng hoặc đang ốm, đang mắc Covid-19.

bệnh tật tình cho biết: Việc tiêm mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 được các nước triển khai dựa trên quan điểm, mặc dù số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 hiện nay đang có xu hướng giảm nhưng khả năng miễn dịch của nhân loại cũng sẽ suy giảm, đặc biệt là ở người cao tuổi. Vì thế, việc tiêm mũi 3, mũi 4 là rất cần thiết trong bối cảnh nhiều quốc gia đã gỡ bỏ ngày càng nhiều các biện pháp phòng dịch và biến thể phụ "tàng hình" BA.2 của biến chủng Omicron vẫn đang khiến số ca nhiễm gia tăng.

Nhằm tăng tỷ lệ bao phủ mũi 3, mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền. Một số biện pháp mạnh cũng được ngành y tế đề xuất như: kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp, hình thức xử lý đối với doanh nghiệp có tình hình không tạo điều kiện, không hợp tác để người lao động lỡ thời điểm tiêm mũi 3, mũi 4.

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆP NÔNG Điểm sáng giáo dục mầm non

Là một trong những trường mầm non đứng đầu của huyện Hưng Hà, năm học 2021 - 2022, Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tham gia một buổi học tập của các em khối 5 tuổi Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG, trong tiếng nhạc rộn ràng, với ánh mắt ngây thơ và tận mắt chứng kiến sự hướng dẫn triu mến của các cô giáo mới thấy hết được sự tận tình yêu nghề, yêu trẻ của các cô. Chia sẻ về công việc của mình, cô giáo Khương Thị Dương, giáo viên khối lớp 5 tuổi cho biết: Xác định giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển của trẻ nên tôi thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm lý, tính cách, sở thích của mỗi em, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp.

chơi phát triển thể chất; tu sửa bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị đồ chơi ngoài trời để bảo đảm an toàn và hiệu quả cho trẻ vui chơi. Bên cạnh đó, bếp ăn mới hiệu quả đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô và trò nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG chia sẻ: Với 100% trẻ được nuôi ăn bán trú, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng khoa học, cân đối cơ cấu dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng; thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, lên thực đơn và thay đổi thực đơn phù hợp với lứa tuổi, với mùa vụ và sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Năm học 2021 - 2022, Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG có 19 nhóm lớp với trên 560 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát động phong trào thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể: xây dựng kế hoạch hội giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Điểm đặc biệt khi chúng tôi bước chân vào Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG là khuôn viên rộng rãi, trồng nhiều loại cây xanh phù hợp; góc vui chơi, học tập của trẻ bố trí khoa học như: Thư viện thân thiện, góc sáng tạo, góc thực hành kỹ năng sống, khu vườn của trẻ đã tạo sự thích thú khi trẻ đến trường. Với đặc thù là xã đông dân cư, số lượng học sinh đông, nhà trường còn huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng; xây dựng đường đi trong vườn rau, khu vui

Với những thành tích đạt được, 7 năm liền Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG đạt tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu khối thi đua; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng cờ thi đua, đạt chuẩn quốc gia mức độ II và đạt chuẩn quốc gia mức độ III. Đây là một trong những động lực giúp Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG tiếp tục vươn lên, là điểm sáng trong phong trào giáo dục khối mầm non của huyện.

THANH THUY



Trường Mầm non ĐIỆP NÔNG chú trọng các hoạt động ngoại khóa tạo sự thích thú cho học sinh.

HOÀNG LANH